

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗

กลุ่ม G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร หน่วยงานสนองพระราชดำริ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F2A5 กรอบการใช้ ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ ข้อมูลทรัพยากร	๑. การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการในพื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ๓. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและมีความสมบูรณ์ในการให้บริการข้อมูลและครอบคลุมความต้องการการใช้งาน	๘,๐๐๐,๐๐๐	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ และชุมชน ได้รับประโยชน์จากการนำข้อมูลไปสร้างองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	งบปกติ สม.
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ทรัพยากร	๒. การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ. - สม.	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของ สม.	๐	เว็บไซต์ อพ.สธ. - สม. ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการประชุม กิจกรรม รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายฯ ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ โดยมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ อพ.สธ. อย่างเป็นเอกภาพ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานของ สม. ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ	ไม่ใช่ งบประมาณ

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ทรัพยากร	๓. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. - สม.	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อสนับสนุนและเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ตามหัวข้อที่ อพ.สธ. กำหนด ๓. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายฯ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ที่ อพ.สธ. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ผู้เข้าขมนิทรรศการได้รับความรู้ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากร ชีวภาพของประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างยั่งยืน	งบปกติ สม.
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ทรัพยากร	๔. การดำเนินงานเพื่อรักษาสิทธิชุมชนใน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพ : การ เสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการสร้างความตระหนักและองค์ความรู้ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนท้องถิ่น สถาบันวิจัยภาครัฐและ เอกชน ที่จะคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ตระหนักในบทบาท ของตน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้	๑๐๐,๐๐๐	๑. หน่วยงานและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนัก ในบทบาทที่สำคัญในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง ยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม และยุติธรรม ๒. ความเชื่อมโยงการดำเนินงานเกี่ยวกับการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ กับ อพ.สธ. ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ	งบปกติ สม.

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้า งบดำเนินงาน กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ทรัพยากร	๕. การจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนา กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจ ในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ใน พื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจใน การอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๓. เพื่อส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG และการสร้างมูลค่าจากฐานทรัพยากร ชีวภาพ	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑. กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจใน การอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัย ของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนก อพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ สามารถเป็น เครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่ แบ่งปัน ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ๒. สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนรอบพื้นที่เครือข่าย นกอพยพให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ นกอพยพ ตลอดจนกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ อัน จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป	งบประมาณ สผ.

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ทรัพยากร	๖. การจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพ : การ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ ระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศในเมือง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อรวบรวมและจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยจัดทำแหล่งข้อมูล อ้างอิงเกี่ยวกับระบบนิเวศเกษตร (สวนยกร่อง) และการอนุรักษ์นกแก้วโม่ง ใน ทุกมิติ ที่มีความทันสมัย สามารถสืบค้นได้ ๓. เพื่อบริหารจัดการและฟื้นฟูการอนุรักษ์นกแก้วโม่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ๔. สร้างแรงจูงใจให้แก่ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย ทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร (สวนยกร่อง) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และ การอนุรักษ์นกแก้วโม่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	๒,๕๖๒,๐๐๐	๑. ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่า และความสำคัญของระบบนิเวศเกษตร (สวนยกร่อง) และการอนุรักษ์นกแก้วโม่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญภายใน ท้องถิ่น ๒. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบนิเวศเกษตร (สวนยกร่อง) และการ อนุรักษ์นกแก้วโม่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่ หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นเพื่อ ศึกษาหาความรู้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่าง ๆ เพื่อเกิดการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ๓. สร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร (สวนยกร่อง) และการอนุรักษ์นกแก้วโม่ง จากการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศเกษตร และระบบนิเวศในเมืองของจังหวัดนนทบุรี	งบกองทุน สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ทรัพยากร	๗. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรมีอนุรักษ์ ประเภทน้ำตก ในพื้นที่น้ำร่องน้ำตกธารา รักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒) กิจกรรม : การขับเคลื่อนและติดตาม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติน้ำตก ธารารักษ์	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อขับเคลื่อนผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตก ธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๓. เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ๓ ฐานทรัพยากร (ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เกิดความยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	๑. วัด/สำนักสงฆ์ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ ที่สอดคล้องกับบริบทของ พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์จาก พื้นที่สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอย่างยั่งยืน ๒. เยาวชน นักเรียน และชุมชนท้องถิ่นมีความ ตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจากการ เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น นำไปสู่การ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ทรัพยากร ๓ ฐาน (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา)	งบปกติ สผ.
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ทรัพยากร	๘. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติน้ำพุ ร้อนคลองท่อม จังหวัดกระบี่	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติน้ำพุร้อนคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้สอดคล้อง กับการพัฒนาคลองท่อมเมืองสปา น้ำพุร้อนต้นแบบ (Spa Town) ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ หลักสูตร หรือคู่มือ เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อนแก่บุคลากรและ ผู้มาเยือน ภายใต้อัตลักษณ์ของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑. เยาวชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากร ภาครัฐและเอกชนมีศักยภาพ เกิดความตระหนัก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติน้ำพุร้อน คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๒. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมีสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ หรือคู่มือ สำหรับการเรียนรู้ด้านการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติน้ำพุร้อนคลอง ท่อม จังหวัดกระบี่ แก่บุคลากรและผู้มาเยือน ภายใต้อัตลักษณ์ของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก	งบประมาณ แผนบูรณา การสร้าง รายได้จาก การท่องเที่ยว กระทรวง การท่องเที่ยว และกีฬา

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ทรัพยากร	๙. โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าต้นน้ำวังอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ในลักษณะ “บ้าน วัด โรงเรียน” ๓. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำวังด้วยความร่วมมือในลักษณะ “บ้าน วัด โรงเรียน” ๔. เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้ชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น	๒๕๕,๓๙๐	ประชาชนในพื้นที่เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการพัฒนากลไกความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้รวมถึงเกิดการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชนและเยาวชนได้ทราบถึงคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกและความหวงแหนทรัพยากร และการดูแลรักษาป่าต่อไป	งบกองทุน สิ่งแวดล้อม
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ทรัพยากร	๑๐. โครงการพัฒนาระบบนิเวศเชิงเกษตรในถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการระบบการเกษตรเชิงนิเวศที่เกื้อหนุนถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร ๓. เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศของถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธารให้คงสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งการคงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ (Ecosystem Service) สำหรับผู้ใช้ประโยชน์ระบบนิเวศ ๔. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในถิ่นอาศัยพลับพลึงธาร พัฒนาและจัดหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ปูปลูกฝังจิตสำนึก การมีส่วนร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของนักเรียนและประชาชน	๑,๐๑๓,๓๐๐	ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดจิตสำนึกและเกิดความหวงแหนทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ เพื่อคุ้มครองและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้คงสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ตามธรรมชาติของพลับพลึงธาร	งบกองทุน สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ทรัพยากร	๑๑. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวระดับประเทศและระดับพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๑. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีกรอบทิศทาง การดำเนินงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการบูรณาการพื้นที่สีเขียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ๒. พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น ๓. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือ กลไก และองค์ความรู้การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน	งบปกติ สผ.
	รวม ๑๑ โครงการ	งบประมาณ	๒๒,๐๐๐,๖๙๐		

รวมทั้งสิ้น ๒ กิจกรรม ๑๑ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐,๖๙๐ บาท